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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
เรื่อง    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

............................................................................... 
 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  3  พ.ศ. 2565  ข้อ  33  วรรคสี่  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ
รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

  บัดนี้   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
สมัยสามัญสมัยที่สี่  ครั้งที่  2 ประจำปี  2567   เมื่อวันจันทร์ที่   2 ธันวาคม 2567  เรียบร้อยแล้ว   
จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ  ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2568 
 
 

      (นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
สมัยสามัญสมัยส่ี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 

วันจันทร์ที ่2 ธันวาคม  2567  เวลา  09.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

............................................................. 
 

ผู้มาประชุม  ๑.  นางศรีนวล  วังผาสุข  ประธานสภาฯ 
   ๒.  นายจีรวุฒภิัทร ทรายคำ  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๑ 
   ๓.  นายสุรัตน ์  สุรินทร์แก้ว สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๒ 
   ๔.  นายปิยะ  บุญประเสริฐ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  3 
   5.  นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ รองประธานสภาฯ 
   6.  นางบัวลอย  หลักด ี  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๕ 
   7.  นายอาทิตย์  กันทะวัง  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  6 
   8.  นางจรัสศร ี  เหมือนวงศ์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  9 
   9.  นายธีรพล   โชคเสาร์คำ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  10 
   10.  นายวชิาติ  นาวาพิสุทธิ์ เลขานุการสภาฯ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
   ๑.  นายนพดล  ณ เชียงใหม่ นายก อบต. 
   2.  นายฉัตรมงคล ชัยวงค ์  รองนายก อบต. 
   3.  นายยุทธนา  บุญสูง  รองนายก อบต. 
   4.  นายวโิรจน ์  สมมิตร  เลขานกนุการนายก อบต. 
   5.  นายศุทธา  แพรสี  ผอ.กองสาธารณสุขฯ  
   6.  นายอมรพันธ์  กันทาติ๊บ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   7.  นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   8.  นางสาวณัฏฐาสิร ิ เศรษฐพัฒน์ นิติกรชำนาญการ 
   9.  นางสายฝน  สุยะหล้า  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

10.  นายสุภาพงษ ์ ดีวงศ ์  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
11.  นางสาวปริชญา ธัญญาพานิชกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
12.  นางสาววรกมล  กลิ่นดาว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

 
เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ส่ี ประจำปี 2567  
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ขอให้ทุกท่ านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ สี่   
ประจำปี  2567 เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน 2567  หากมีข้อความใด 
ตกหล่น หรือผิดพลาด ให้แจ้งกับผู้ช่วยเลขาฯ เพ่ือดำเนินการแก้ไข  
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ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ห าก ไม่ มี  ขอมติ รั บ รอ งราย งาน การป ระชุ ม สภ าสมั ยส ามัญ สมั ยที่ สี่   
ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567   

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สี่ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2567  จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน  

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสภา 
สมัยสามัญสมัยที่สี่ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567  จำนวน 
8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอกระทู้เข้ามา 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1  ญัตติเรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 (เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6) 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ตามที่ผู้บริหารได้ยื่นเสนอญัตติ พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 
2570 (เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ งที่  6 ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 21/1 เพ่ือประโยชน์  
ของประชาชน ในการเปลี่ ยนแปลงแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น ให้ เป็ นอำนาจ 
ของคณ ะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่ น  สำหรับองค์ การบริห ารส่ วนตำบล 
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  7 ) พ .ศ. 2562 ด้วย  
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

ในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการเพ่ิมเติม ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ขอมอบหมายให้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงเพ่ิมเติม 

นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม 
นักวิเคราะห์ฯ 

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
         1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท 

1 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้ านตามโครงการ
หมู่ บ้ านน่ าอยู่  ชุมชน
ปลอดภัย 

1 . เพื่ อ จั ด กิ จ ก ร ร ม
สาธารณประโยชน์และ
พัฒ นาสภาพแวดล้ อม
ภายในหมู่บ้าน 
2. เพื่อรักษาความสะอาด
และความ เป็นระเบี ยบ
เรียบร้อยของหมู่บ้าน 
3 . เพื่ อ รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยและป้องกันยา
เสพติดในหมู่บ้าน 

พื้ นที่ ห มู่ บ้ าน ใน
ต ำบ ลด อน แก้ ว 
หมู่ที่ 1 – 10 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้านใน
พื้ น ที่ ต ำ บ ล
ดอนแก้วมีการ
ด ำ เนิ น ก า ร
ตามโครงการ
หมู่บ้านน่าอยู่ 
ชุ ม ช น
ปลอดภัย 

1 . ห มู่ บ้ า น มี
กิ จ ก ร ร ม
สาธารณประโย
ชน์และพัฒนา
สภาพ แวดล้อม
ภายในหมู่บ้าน 
2 . เกิ ด ค ว า ม
ส ะ อ า ด แ ล ะ
ค ว า ม เ ป็ น
ร ะ เ บี ย บ
เรี ย บ ร้ อ ย ใ น
หมู่บ้าน 
3 . เกิ ด ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ใ น
หมู่บ้าน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



5 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(1) แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท 

1 รถบรรทุกขยะขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี
ซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 
กิโลวัตต์ แบบเปิดข้าง
เทท้าย 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 
แบบเปิดข้างเทท้าย เพื่อจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมพื้นท่ี หมู่
ที่ 1 – 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

- - 1,000,000 - - สามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว และ
แก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ตำบล
ดอนแก้ว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ
รถบรรทุกขยะขนาด 6 
ตั น  6  ล้ อ  ป ริม าต ร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
6,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่ า 170  กิ โลวัตต์  
แบบอัดท้าย 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน  
6 ล้อ แบบอัดท้าย เพื่อจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมพื้นท่ี หมู่
ที่ 1 – 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

- - 2,500,000 - - สามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว และ
แก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ตำบล
ดอนแก้ว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



6 
 

 
นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ 
สมาชิกสภา อบต. 

เรื่องของรถขยะ รถทั้ง 2 คันที่จะจัดซื้อ มีความแตกต่างกัน สาเหตุที่แตกต่างกัน
เพราะเหตุใด และในส่วนของขยะ ปริมาณ รวมถึงการดำเนินการจัดเก็บ 
เฉพาะส่วนที่ต้องนำไปทิ้งใช่หรือไม่ หากจัดเก็บแล้วจะนำไปพักท่ีใด เพราะจะต้อง
มีขยะที่คัดแยก และไม่ได้คัดแยกรวมกัน การดำเนินการจัดเก็บขยะในแต่ละ
สัปดาห์มีกี่วัน จำนวนขยะที่จะต้องนำไปกำจัดมีกี่ตัน ค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะ
จำนวนเท่าใด เพียงพอหรือไม่  

นายธีรพล โชคเสาร์คำ 
สมาชิกสภา อบต. 

งบประมาณปี 2567 แต่นำมาดำเนินการข้ามปีในปี 2568 เพราะเหตุใด 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

ตำบลดอนแก้ว เกือบ 30 ปี เหตุที่ไม่จัดซื้อรถขยะเนื่องจากไม่มีที่ทิ้ง และ
ค่าใช้จ่ายในการนำขยะไปทิ้งค่อนข้างสูงมาก และตั้งแต่เข้ามาบริหาร และดูแล
ตั้งแต่ปี 2542 ค่าบริหารจัดการขยะที่ดำเนินการเองในแต่ละปีมีค่าใช้จ่าย 
หลักแสน แต่หากจ้างเก็บ ขน ทิ้ ง มีค่าใช้จ่าย 2 ล้านกว่าบาท ซึ่ งในการ
ดำเนินการคัดแยกขยะที่ผ่านมา ต้องการลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน รวมถึง 
ลดภาระค่าใช้จ่ายของ อบต. ด้วย แต่ ณ ปัจจุบันนี้ ประชาชนมีจำนวนเพ่ิม 
มากขึ้น หน่วยงานต่างๆ  เพ่ิมมากขึ้น จึงต้องมาหารือกันว่าต้องหาแนวทาง 
การดำเนินการในวิธีอ่ืน โดยจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการจากการเผาขยะ โดยการ
ซื้อรถจัดเก็บขยะ แล้วนำไปทิ้งที่บ่อขยะของ อบจ. อัตราตันละ 500 บาท  
ส่วนบ่อขยะของเอกชนในขณะนี้มีเพียงแห่งเดียวคือที่อำเภอฮอด ซึ่งอัตรา
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง สำหรับรถขยะที่มีความแตกต่างกันเนื่องจาก รถคันเล็ก 
จะใช้เข้าจัดเก็บขยะในซอยที่รถคันใหญ่ไม่สามารถเข้าไปได้  ไม่มีการพักขยะไว้ 
จะเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการเผาขยะ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องกลิ่นและควัน  
ในอนาคตจะต้องมีการจัดหารถขยะขนาดใหญ่ประมาณ 12 ตัน อีกอย่างน้อย  
2 คัน จึงจะเพียงพอสำหรับการให้บริการประชาชน ในปัจจุบันนี้มีปริมาณขยะ 
8 พันกว่าตันต่อปี คาดว่าอีกไม่เกิน 2 ปี อาจจะมีปริมาณขยะมากถึง 10,000 
ตันต่อปี สำหรับการจัดเก็บขยะในช่วงแรกนี้ อาจจะเป็นสัปดาห์ละ 3 ครั้ง  
ซึ่งในรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอมอบหมายให้ ผอ.กองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ชี้แจง 
สำหรับงบประมาณ ปี 2567 เหตุใดจึงดำเนินการในปี 2568 เนื่องจาก
งบประมาณในปี 2567 เข้ามาไม่ตรงตามที่คาดไว้ เข้ามาล่าช้า จึงทำให้ต้องมี
การกันเงินงบประมาณโครงการในปี 2567 และนำมาดำเนินการในปี 2568 
งบประมาณที่เข้ามาจะเป็นลักษณะเหลื่อมปี ซึ่งจะมีระเบียบกฎหมายให้สามารถ
ดำเนินการได้ ในการดำเนินการกันเงินเบิกเหลื่อมปี   

นายศุทธา แพรสี 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

เรื่องการจัดการขยะ และเหตุใดจึงต้องจัดซื้อรถเก็บขยะ ในรูปแบบเดิม 
ที่ได้ดำเนินการก็คือ คัดแยก และนำขยะที่สามารถเผาได้มาเผาที่เตาเผาขยะ  
จากการหารือเรื่องการเผาขยะในครั้งก่อน ในที่ประชุมเห็นว่า การเผาขยะ  
สร้างปัญหาขยะตกค้าง เผาไม่หมด และเกิดมลพิษ จึงได้หาแนวทางโดยไม่มี  
การเผา เมื่อไม่ เผาขยะก็จะต้องนำขยะออกจากพ้ืนที่ ให้ ได้  จึงต้องจัดซื้อ 
รถเก็บขยะเพ่ือทดแทนการเผา การจัดซื้อรถขยะจะเป็นการจัดซื้อตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ซึ่งจะมีรถขนาดใหญ่ 6 ตัน ใช้ในการขนถ่าย และอีกคันหนึ่งเป็นคันเล็ก 
เพ่ือความสะดวกในการเข้าในซอยที่รถคันใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ จึงเป็นเหตุผล 
ที่ต้องมีรถ 2 ขนาด ทั้ งนี้  รถ 2 คันนี้ก็ ไม่ เพียงพอแน่นอน ณ ปัจจุบันนี้   
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การจัดเก็บขยะมีข้อมูลที่ 7,280 ตันต่อปี หรือ 600 ตันต่อเดือน เป็นข้อมูล 
ที่จัดเก็บรวมกับของเอกชน หากเป็นเฉพาะในส่วนของ อบต.จัดเก็บ และนำมา
บริหารจัดการมีเพียง 10 – 15 % เท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็นเอกชนจัดเก็บ สำหรับ
คำถามที่ว่า เก็บแล้วจะนำไปส่งที่ใด จะมีอยู่ 2 จุดหลัก คือ ฮอด ซึ่งเป็นของ
เอกชน จุดที่  2 คือ ดอยสะเก็ด เป็นของ อบจ. อัตราค่าใช้จ่ายก็จะต่างกัน  
ของเอกชนจะอยู่ที่ 1,800 – 2,000 บาท ต่อตัด แต่ของ อบจ. จะอยู่ที่ 500 
บาทต่ อตั น  ฉะนั้ น  จึ งต้ อ งซื้ อ รถ เก็บขยะเพ่ื อ นำไปส่ งที่ บ่ อของ อบจ .  
หากนำปริมาณขยะที่มีข้อมูลคือ 7 พันกว่าตันก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3.5 – 4 ล้าน
บาทต่อปี แต่หากไม่ซื้อรถเก็บขยะและจ้างเอกชนจัดเก็บ ค่าใช้จ่ายจะประมาณ 
12 ล้านบาทต่อปี และเหตุที่เอกชนไม่นำขยะไปที่บ่อของ อบจ. เนื่องจาก อบจ.
จำกัดให้เฉพาะท้องถิ่นเท่านั้น ไม่รับของเอกชน จึงเป็นสาเหตุที่ อบต. ต้องจัดซื้อ
รถเก็บขยะ แต่ในช่วงแรกอาจจะไม่สามารถจัดเก็บได้ทั้งตำบล เพราะหาก 
จะจัดเก็บทั้งตำบลจะต้องจัดซื้อรถเก็บขยะถึง 12 คัน ฉะนั้น ในเบื้องต้น 
การจัดเก็บขยะจะดำเนินการเฉพาะกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะ 
ของ อบต. ก่อน สำหรับผู้ที่ใช้บริการของเอกชนก็ให้ใช้บริการของเอกชนตามเดิม 
และในอนาคต อาจจะต้องวางแผนร่วมมือกับเอกชน และกำกับการจัดเก็บขยะ 
หมายถึงให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บขยะร่วมกับ อบต. โดย อบต. เป็นผู้
กำกับดูแล  

นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์ 
ปลัด อบต. 

ประเด็นเรื่องการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ มีหลายปัจจัยที่ทำให้  
ไม่สามารถบริหารได้  แต่ปัจจัยหลักก็คือต้นปีงบประมาณจะมีค่าใช้จ่าย 
จำนวนมาก เช่น นมโรงเรียน ซึ่ งจะต้องทำสัญญาก่อหนี้ ผูก พันไว้ต้นปี   
และมีโรงเรียนที่ต้องดูแลรับผิดชอบ 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว โรงเรียน
ดอนแก้วเนรมิตปัญญา และโรงเรียนบ้านพระนอน รวมถึงเรื่องอาหารกลางวัน 
ก็เช่นเดียวกัน ทำให้ไม่มีงบประมาณมาบริหารในช่วงต้นปีงบประมาณได้ รวมถึง
รายจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายทุกเดือน ทำให้เงินงบประมาณในช่วงต้นปีไม่เพียงพอ 
จึงต้องมีการกันเงินงบประมาณไว้และดำเนินการในปีถัดไป ซึ่งตามระเบียบ
กฎหมายแล้วสามารถกระทำได้ แต่ก็พยายามท่ีจะวางแผนการบริหารงบประมาณ
ในปี 2568 ให้เสร็จภายในปีงบประมาณ  

นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ 
รองประธานสภา อบต. 

เรื่องรถขยะ หากจัดซื้อทั้ง 2 คันแล้ว ต่อไปเตาเผาขยะทั้ง 3 แห่งจะไม่มีการเผา
แล้วถูกต้องหรือไม่ หากงดเผาขยะที่เตาเผาขยะแล้วก็เห็นด้วยที่จะให้ดำเนินการ
จัดซื้อรถขยะ ขอยกตัวอย่างเตาเผาที่สุสานป่าแงะ ประชาชนบริเวณโดยรอบ
ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ได้รับผลกระทบจากเตาเผาขยะ 
ตลอดระยะเวลาที่มีการดำเนินการ และเตาเผาขยะ ตั้งอยู่ในสุสาน เมื่อมีพิธี
ฌาปนกิจ เจ้าหน้าที่เผาขยะก็จะเผาขยะ บางครั้งเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพ 
หรือเป็นงานศพของผู้ใหญ่ ก็จะทำให้ผู้มาร่วมงานตำหนิมา   

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

เตาเผาขยะ มีมานานมาแล้ว เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะของตำบลดอนแก้ว โดย 
พระครูโสภณบุญญาภรณ์ หรือตุ๊ลุงทอง ในครั้งแรกนั้น ท่านได้ให้ใช้พื้นที่ด้านหน้า
วัด แต่เนื่องจากติดถนน จึงไม่เหมาะสม ท่านจึงได้ให้ใช้พ้ืนที่ด้านหลังวัดโสภณา
ราม ก็ได้ประสานขอใช้ พ้ืนที่จากทหาร 2 ไร่ ต่อมา บ่อขยะของแม่ริมเปิด  
ทางทหารก็ให้ย้ายขยะออกทั้งหมด ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาตลอด ทำให้
ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ในเรื่องของการคัดแยกขยะ โดยสมัยก่อนนั้น  
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ไม่มีปัญหาในเรื่องมลพิษ แต่ปัจจุบัน ประชากรหนาแน่นมากขึ้น ส่งผลให้มีขยะ
เพ่ิมข้ึน ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการบริหารจัดการขยะใหม่ โดยการ
ใช้รถเก็บขยะ และนำไปจัดการที่บ่อขยะของ อบจ. แต่ปัญหาที่จะตามมา 
ของสุสานป่าแงะ คือการฌาปนกิจ เพราะเป็นการเผาในที่โล่งแจ้ง และมีการ
ฌาปนกิจบ่อย  ในอนาคตจะต้องเร่งดำเนินการสร้างเตาฌาปนกิจให้ได้ตาม
มาตรฐาน และย้ายบ่อหมักขยะออก พร้อมทั้งปรับพ้ืนที่ให้เป็นสุสานกลางสำหรับ
ฌาปนกิจของตำบล และหากดำเนินการจัดซื้อรถเก็บขยะได้เร็ว ก็จะยกเลิก 
การเผาขยะได้เร็วขึ้น แต่ทั้งนี้ ยังต้องมีการคัดแยกขยะเช่นเดิม โดยขยะเปียก 
ที่จัดเก็บจะส่งไปให้ มช. เพ่ือทำแก๊สชีวภาพ รูปแบบขยะบุฟเฟต์ยังคงอยู่ สำหรับ
การบริหารจัดการงบประมาณ จะชี้แจงให้ทราบอีกครั้งว่า อบต. มีงบประมาณ
เท่าใด มีรายจ่ายเท่าใด และจะเหลืองบประมาณในการบริหารจัดการ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเท่าใด  

นายธีรพล โชคเสาร์คำ 
สมาชิกสภา อบต. 

ขอสอบถามเรื่องการตัดหญ้ า มี เจ้ าหน้าที่ ดำเนินการ แต่บางจุด เว้น ไว้   
เมื่อสอบถามทราบว่า ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ที่กำหนดไว้ บางซอยไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ที่
กำหนด อาจจะตกสำรวจ จึงขอให้ได้ตรวจสอบให้ชัดเจน และเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

ได้ให้เจ้าหน้าที่สำรวจใหม่และเพ่ิมเติมให้เรียบร้อยแล้ว 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดซักถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 (เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 6)  จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน  

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 (เพ่ิมเติม / 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6) ด้วยเสียงข้างมาก จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ตามที่สมาชิกฯ หมู่ที่ 7 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ลาออก ทำให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขาดไป  
1  ท่ าน  จึ ง จ ะ ต้ อ งท ำก ารคั ด เลื อ ก เพ่ื อ แ ต่ งตั้ ง ให ม่   ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  
(แก้ ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่   3 )  พ.ศ. 2565  ข้อ  103  “คณะกรรมการ 
สภาท้องถิ่นมี  2  ประเภท  คือ   
     (1)  คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน   
     (2)  คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือบุคคล 
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน”   

ข้อ  105  “สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคล 
ที่ ไม่ ได้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่ างๆ   
ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 
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1. คณะกรรมการสามัญ 
2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
3. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
4. คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

          ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ  
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่ง
คน ส่วนกรณีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง”   

วรรคสอง  “การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน  เว้นแต่ที่ประชุม
มีมติเป็นอย่างอ่ืน  และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ  12 และข้อ 14  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ขอเชิญสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุม  และมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน 

นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ 
รองประธานสภา อบต. 

ขอเสนอ นายอาทิตย์ กันทะวัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

ผู้รับรอง นางจรัสศรี เหมือนวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
นายสุรัตน์ สุรินทร์แก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
นายธีรพล โชคเสาร์คำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเสนอชื่อท่านอื่นอีก 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อท่านอ่ืน  ตามระเบียบฯ ถือว่า นายอาทิตย์ กันทะวัง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม มีมติแต่งตั้ง นายอาทิตย์ กันทะวัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก แต่งตั้ง นายอาทิตย์ กันทะวัง สมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 
1 คน 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ 
สมาชิกสภา อบต. 

ขอให้ อบต. รื้อเสาสัญญาณเสียงตามสายหน้าวัดดาราภิมุขออก เนื่องจากทางวัด
จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์  

นางศรีนวล วังผาสุข ในวันที่  19 ธันวาคม 2567 หมู่ที่  8 จะมีพิธีรับกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะมีการตั้งขบวนบริเวณข้างปั๊มน้ำมัน 
ปตท. ดอนแก้ว และจะเคลื่อนขบวนไปยังศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 8 ซึ่งได้รับ
เกียรติจากนายอำเภอแม่ริม มาเป็นประธานในพิธี การแต่งกายชุดเครื่องแบบ 
สีกากี สำหรับฝ่ายบริหาร และ ผอ.กอง การแต่งกายชุดปกติขาว เวลาที่ชัดเจน
จะแจ้งให้ทราบทางไลน์กลุ่มอีกครั้ง และในวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ขอเชิญ 
ทุกท่านร่วมขัดราชวัติ งานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เหมือนเช่นทุกปี  
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พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในวันที่ 9 ธันวาคม 
2567 เวลา 07.00 น. ณ พระตำหนักดาราภิรมย์ สำหรับการออกเดินทาง 
ไปร่วมประชุมสมาคมฯ ที่จังหวัดเชียงราย ออกเดินทางในวันที่ 11 ธันวาคม 
2567 การแต่งกาย เสื้อพ้ืนเมืองสีน้ำเงิน , วันที่  12 ธันวาคม 2567  
การแต่งกายเสื้อสีเหลือง สูทดำ , และวันที่ 13 ธันวาคม 2567 การแต่งกาย  
เสื้อพ้ืนเมืองสีขาวครีมรุ่นเก่า 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

ในเรื่องของหมอกควันและไฟป่า ในปีนี้คาดว่าจะร้อน แต่อาจจะไม่ ร้อนหนัก
เหมือนที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศช่วงหมอกควันและไฟป่าตั้งแต่
มกราคม ถึงพฤษภาคม คาดว่าจะทำถนนชั่วคราว 3 จุดเพ่ือออกลาดตระเวน 
และติดตามคนหลงป่า และในปีนี้ ช่วง 7 วันอันตราย จะตรงกับวันหยุดยาว  
ซึ่งจะหยุดตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2567 ถึง 1 มกราคม 2568 เปิดทำงาน
ปกติวันที่ 2 มกราคม 2568 และจะมีกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่องกัน เริ่มตั้งแต่
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปี พระสงฆ์ 9 รูป ช่วงเช้า วันที่ 26 ธันวาคม 2567  
ช่วงบ่ายแข่งกีฬาภายใน และช่วงเย็นงานสังสรรค์ , วันที่ 11 มกราคม 2568 
งานวันเด็กแห่งชาติ , วันที่ 19 มกราคม 2568 กีฬามหาสนุกดอนแก้วเกมส์  
ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบางส่วน อีกส่วนหนึ่งเรื่องของการยกฐานะ  
ได้พูดคุยกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมฯ ขณะนี้ รอปลัดกระทรวงลงนาม จากนั้น 
จะไปที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย มีท้องถิ่นท่ีขอยกฐานะในครั้งนี้ 52 แห่ง  

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการซักถามหรือมีเรื่องอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  14.00  น.    
                                                                  

                                                                                                 ผู้พิมพ์ 
                                                                     (นางสายฝน สุยะหล้า)  

                            ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

                                                                                                  ทาน/ตรวจ 
                                                                (นางสาวณัฏฐาสิริ เศรษฐพัฒน์ )  

                                นติิกร 

 
                                                                     (นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์)  
                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

           วันนี้  16  ธันวาคม 2567   เวลา 13 .30 น .  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่ วนตำบลดอนแก้ว   จำนวน 3  คน   ได้ตรวจสอบ  ทาน  และอ่านรายงาน  
การประชุม ตามประเด็นสำคัญต่างๆ ตามที่ เลขานุการสภา อบต. ได้บันทึกไว้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 

 

 

 
 

(นายสุรัตน์  สุรินทร์แก้ว) (นายอาทิตย์ กันทะวัง) (นางจรัสศรี  เหมือนวงศ์) 
สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 2 สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 6 สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 9 

 
รบ.มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 34  

เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงาน  
การประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน  
 ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อครั้งการประชุมสภาสมัย สามัญสมัยที่หนึ่ ง  
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ประธานสภาจึงได้ลงชื่อท้ายนี้ 
 
 
                                                                   (นางศรีนวล  วังผาสุข) 
                                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
 


